
 

สําเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๑ ประจําปี  ๒๕๖๕ 

วันศุกร์   ท่ี  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น 

************************ 
จํานวนผู้เข้าประชุม   ๘  คน    
จํานวนผู้ไม่เข้าประชุม  -   คน 
ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นางกิตติญา  วังกะธาต ุ ส.อบต. ม.๖ กิตติญา  วังกะธาตุ  
๒ นางหงส์เนตร  พลหาญ ส.อบต. หมู่ท่ี  ๘ หงส์เนตร  พลหาญ  
๓ นายศรีวิชัย  ขุนศรี ส.อบต. หมู่ท่ี  ๔ ศรีวิชัย  ขุนศรี  
๔ นายภักดี  ไชยราช ส.อบต. หมู่ท่ี  ๕ ภักดี  ไชยราช  
๕ นายสุนทร  โกพล ส.อบต. หมู่ท่ี  ๓ สุนทร  โกพล  
๖ นายอํานาจ  เมืองโคตร ส.อบต. หมู่ท่ี ๑ อํานาจ  เมืองโคตร  
๗ นายประพาส  ศรีลา รองประธานสภา ประพาส  ศรีลา  
๘ นายชาญชัย  พลโลก ประธานสภา ชาญชัย  พลโลก  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จํานวน   ๗  คน 
ลําดับที่ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายศักด์ิวิวัฒน์  คําป้อง นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ศักด์ิวิวัฒน์  คําป้อง  
๒ นายมานพ  ครโสภา รองนายก อบต. คนที่ ๑ มานพ  ครโสภา  
๓ นายศรีระศักด์ิ  วังกะธาตุ เลขานุการนายก อบต. ศรีระศกัด์ิ  วังกะธาตุ  
๔ นายรังสฤษด์ิ  อินทร์ติยะ ปลัด อบต อบต. รังสฤษด์ิ  อินทร์ติยะ  
๕ นางสาวณัฐกมล  ดวนลี หัวหน้าสํานักปลัด ณัฐกมล  ดวนลี  
๖ นายรติพล.จันทะนะ ผอ.กองช่าง รติพล  จันทะนะ  
๗ พ.จ.ท.ไพรสน  โสที นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพรสน  โสที  

 
  



 

-๒- 
 
เปิดประชุม เวลา   ๐๙.๓๐ น. 
เลขานุการสภา ฯ - เชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุม   
ประธานสภา- กล่าวสวัสดีท่ีประชุม  และกลา่วเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  ประจําปี  

๒๕๖๕   วันศุกร์  ที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
    ประธานสภาแจ้งระเบียบวาระการประชุมสําหรับวันนี้มีดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-ไม่มี 

     ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
๑. การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒ ประจําปี  ๒๕๖๕  วันท่ี ๘  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ือง ท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ ( วาระที่ ๑) 
ระเบียบวาระท่ี  ๗ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
จากนั้นประธานสภาดําเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

๑. การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี  ๒๕๖๕ วันท่ี ๘  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ประธานสภา – มอบหมายเลขานุการสภาเป็นผู้ดําเนินการในระเบียบวาระน้ี 
เลขานุการสภา- เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในระเบียบวาระน้ี 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมในบันทึกการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒   ประจําปี  
๒๕๖๕ วันที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๖๕  หรือไม่  ถา้มีเชิญครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม  สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบให้มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ล้ว  โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุมสภา -เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม 

-ไม่มี 
-๓- 

 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง ท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 



 

ประธานสภา –    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ) ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท 
คือคณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่
เกินเจ็ดคนคณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืบุคคลท่ีไม่เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น  มีหน้าที่กระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเร่ืองใด ๆอันอยู่ในกิจการสภาท้องถิ่น  
แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น  สําหรับวันนี้จะเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ๑ คณะ  คือ 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

 
  วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

  ข้อ ๑๐๗ ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสอง
คน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารเสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  การเสนอช่ือเสนอให้เสนอช่ือได้ไม่จํากัดจํานวน   
วิธีการเลือกให้นําวิธีการเลือกประธานสภา ฯ มาใช้โดยอนุโลม (วิธีการเลือกประธานสภาให้ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง คําเสนอน้ันต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ช่ือท่ีเสนอไม่จํากัดจํานวน  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลอืกจากช่ือ
เหล่าน้ัน  โดยวีเขียนช่ือตัวและช่ือสกลุของผู้ท่ีถูกเสนอคนละหน่ึงช่ือ  ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้
ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสดุเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากนั  ถา้
คะแนนสงูสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก ) 

อันดับแรกให้สภา ฯ กําหนดว่าจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ 
ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาจํานวนกี่คน 

นายสุนทร  - เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการ
แปรญัติ  ๓  คน 

ประธานสภา – มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีผมถือว่ามติท่ีประชุมเห็นชอบให้ มีคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ๓  คนครับ 

มติท่ีประชุม - กําหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน  ๓  คน 
ประธานสภา – ลําดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือสมาชิก อบต.เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
                   ทีละคน เชิญครบั 

-๔- 
เลือกคณะกรรมการคนที่ ๑ 
นางหงส์เนตร   เสนอ  นายประพาส  ศรีลา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
    ผู้รับรอง ๑) นายศรีวิชัย  ขุนศรี   

๒)  นายอํานาจ  เมืองโคตร    
 
มติท่ีประชุม เลือก  นายประพาส  ศรีลา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑ 
 
เลือกคณะกรรมการคนที่ ๒ 
นายภักดี  ไชยราช    เสนอ นายอํานาจ   เมืองโคตร  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง ๑.นายสุนทร  โกพล   
     ๒. นางหงส์เนตร  พลหาญ   



 

 
มติท่ีประชุม เลือก   นายอํานาจ  เมืองโคตร  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒ 
 
เลือกคณะกรรมการคนที่ ๓ 
นางกิตติญา  วังกะธาตุ  ขอเสนอ    นางหงส์เนตร พลหาญ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง ๑.นายภักดี  ไชยราช 
 ๒. นายประพาส  ศรีลา 

มติท่ีประชุม เลือก  นางหงสเ์นตร  พลหาญ    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓ 
 

ประธานสภา – สรุปรายช่ือผู้ที่ได้รับคัดเลอืกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
                    ประจําปี  ๒๕๖๖ ดังน้ี 

๑. นายประพาส  ศรีลา 
๒. นายอํานาจ  เมืองโคตร   
๓. นางหงส์เนตร  พลหาญ  

 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจําปี  ๒๕๖๖ ( วาระที่ ๑) 
ประธานสภา - เรียนผู้เข้าร่วมประชุมและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในระเบียบวาระน้ีผมขอมอบหมายให้ 
  ทางคณะบริหารเป็นผู้ดําเนินการ  เชิญครับ 
นายก-  ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างช้ิน 

บัดน้ี  ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างช้ิน  จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ๒๕๖๖  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างช้ิน  
อีกครั้ง  ฉะนั้นในโอกาสน้ี  คณะผู้บรหิารองค์การบริหารสว่นตําบลหนองย่างช้ิน  จึงขอแถลง
งบประมาณใหป้ระธานสภา ฯ  และสมาชิกสภา 

 
-๕- 

 
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการคลัง  ตลอดจน  หลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงาน  ใน
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๖  ดังน้ี … ( รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ส่วนที่ ๑ )  ... 

 

จากน้ัน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างช้ิน  อ่านรายละเอียด ประมาณการ
รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี  ๒๕๖๖ 
ต้ังแต่ต้นจนจบ                 

                  ...  ( รายละเอียดตามเอกสารแนบ ส่วนท่ี ๒ )... 
 

 
ประธานสภา – ตามที่ท่านนายกกล่าวมาทั้งหมดเป็นรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้ามีเชิญครับ  ถ้า
ไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมรับหลักการแหง่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖  สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  โปรดยกมือ 



 

มติท่ีประชุม- เห็นชอบรับหลักการ  ด้วยคะแนนเสียง  ๗  เสียง 
ประธานสภา- เม่ือสภา ฯ มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้วผมจะดําเนินการส่งร่าง 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๖  ให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาและ  ขอให้สภา ฯ กําหนดระยะเวลารับคําแปรญัตติ  ว่าจะกําหนดไว้กี่วันต้ังแต่วันไหน
ถึงวันไหน  สถานที่รับคาํแปรญัตติ   และกําหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือ
พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
มิติท่ีประชุม- กําหนดระยะเวลารับคําแปรญัตติ  ต้ังแต่วันท่ี  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้น 

ไป ถึงวันท่ี  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น. สถานที่รับคําแปรญัตติ  ณ  ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตําบลหนองย่างช้ิน  กําหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เพ่ือพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ๒๕๖๕ วันท่ี  ๙  สิงหาคม  
๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่าง
ช้ิน   

  



 

-๖- 
ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายสุนทร –  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาตสอบทางทางคณะบริหาร  

เรื่องไฟฟ้าพาดสาย จะดําเนินการย้ายเม่ือไรครับ 
นายรติพล- เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิก อบตะบริหารครับ ตามที่ท่านได้ร้องขอให้มีการร้ือถอน

ไฟฟ้าพาดสายตรงบริเวณที่มีไฟฟ้าสองการไฟฟ้า ออกน้ัน ซ่ึงสองจุด คือบริเวณริมถนนบ้านหัว
ขัวใต้กับบ้านาดี  การรื้อถอนเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน อาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน  เพราะอบต.หนองย่างช้ิน  ไม่มีอุปกรณ์เซฟต้ี  ไม่มีรถกระเช้า  ผมจะประสานไป
ทาง อบต.พระกลางทุ่งเพ่ือขอยืมรถกระเช้ามาดําเนินการตามที่ท่านร้องขอครับ และอีกเรื่อง
เกี่ยวกับฝาปิดรางระบายนํ้าข้างถนนแอสฟัลติกส์ ม.๖ ฝามีการชํารุด  ผมจึงเห็นควรให้มีการ
ซ่อมแซมให้มีสภาพดี  ป้องกันอันตรายกับผู้สัญจรไปมา ผมขอปรึกษากับทางคณะบรหิารและ
กองคลงัว่ามีงบประมาณเพียงพอสําหรับการดําเนินการหรือไม่ครับ 

ประธานสภา- ผมขอสอบถามทางคณะบริหาร  งบซ่อมแซมคลองส่งน้ํา ม.๒ มีหรือไม่ครับ 
นายรติพล-  ผมได้ออกไปตรวจสอบคลองส่งนํ้า ม.๒  แล้ว  และตอนน้ีงบซ่อมแซม ของ  อบต.  ได้จ่ายไป

หมดแล้ว  ต้องสอบถามทางกองคลงัว่าสามารถโอนงบประมาณมาดําเนินการได้หรือไม่ 
นายก-  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  เจ้าหน้าท่ี  อบต.ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ใน

วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๕  ทางคณะบรหิารมีกําหนดการจะทําบุญเลีย้งพระเพล อบต.หนอง
ย่างช้ิน  ผมขอแจ้งทุกท่านทําบุญร่วมกันโดยพร้อมเพียงกันนะครับ 

นายสุนทร- ช่วงน้ีเป็นฤดูฝน  ถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ  มีงบประมาณซ่อมแซมหรือไม่ครับ 
นายก- ต้องรองบประมาณในช่วงปลายเดือนว่ามรงบประมาณเข้ามาหรือไม่ครับ 
นายประพาส-   โคมไฟ หน้าบ้านเลขท่ี ๕๗ ซอยหลังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างช้ิน  มีเจ้าหน้าที่ถอดออกไป

ซ่อมแซม  เม่ือซ่อมแซมเสร็จแล้วขอให้นํามาติดต้ังไว้ท่ีเดิมด้วยครับ 
นายรติพล - ผมจะให้ เจ้าหน้าท่ีดําเนินการให้ครับ 
นางกิตติญา- เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  เจ้าหน้าท่ี  อบต.ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน

อยากให้ทางคณะบริหารนําดินลูกรังไปถมถนนสายห้วยบ่อแกคะ 
นายศรีระศักด์ิ-เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  เจ้าหน้าท่ี  อบต.ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เรื่อง

ดินลูกรัง  ผมจะมอบหมายให้กองช่างออกสาํรวจถนนชํารุดก่อน  ค่อยมาพิจารณาหา
งบประมาณดําเนินการต่อไปครับ 

นายศรีวิชัย- เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  เจ้าหน้าท่ี  อบต.ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม
ขอเสนอโครงการเพ่ือบรรจุในแผน  อบต.ครับ 

  ๑.โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน เพ่ือกําจัดยุงลาย 
  ๒.โครงการจัดทําป้ายช่ือถนน-ซอย   
นายศรรีะศักด์ิ- ตามที่ท่านศรีวิชัย  เสนอให้ทําป้านช่ือถนน – ซอย ถือเป็นความคิดที่ดีและควรทําทัง้ตําบล  ทาง

คณะบริหารจะรับไว้พิจารณาครับ 
 

-๗- 
 

นายรติพล - การทําป้ายช่ือถนน-ซอย  เคยมีการคุยกันแล้วหลายครั้งแต่ยังไม่มีการดําเนินการ  การ
ดําเนินการโครงการถนน  จําเป็นต้องระบุช่ือถนน-ซอย  ให้ปรากฏในแผน  การพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณ  ทําให้ง่ายขึ้น ครับ 



 

นายประพาส- บ้านหนองย่างช้ิน  ไม่มีป้ายบอกช่ือหมู่บ้านท่ีชัดเจน ผมเห็นว่าควรทําสัญลักษณ์ท่ีจดจําง่ายว่า
มาถึงหนองย่างช้ินแล้ว 

นายรติพล- ผมได้คุยกับทางคณะบริหารเบ้ืองต้นแล้ว  ตําบลหนองย่างช้ินเป็นประตูเข้าสู่อําเภอเรณูนคร  
น่าจะทําประตูโขงใหญ่ข้ามถนนจะเหมาะสมกว่าครับ 

นายประพาส- หมู่ ๗ ถนนซอยใบไม้รีสอร์ทถนนชํารุดครับ 
นายรติพล- ถนนซอยใบไม้รีสอร์ท อบต.ได้เสนองบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ  ก่อสร้างถนนคอนกรีต

แล้วครับ 
นายอํานาจ- ไฟฟ้าพาดสายสามารถย้ายจุดเปิด-ปิดไฟได้หรือไม่ครับ 
นายรติพล- การจะย้ายจุดเปิด-ปิดต้องแจ้งกับการไฟฟ้าก่อนครับ  แต่ผมคิดว่าไฟฟ้าจะไม่ทําให้  ถ้าจะ

เปลี่ยนเป็นแบบออโต้สวิทย์จะง่ายกว่าครับ  ผมขอแจ้งให้ทางคณะบริหารและท่านสมาชิกทุก
ท่านทราบครับ   ในการจัดทําโครงการพัฒนาต่างๆ ภายในตําบลของเรา  เนื่องจากงบประมาณ
ของตําบลมีอย่างจํากัด  อย่างเช่น ปี  ๒๕๖๖  จัดซ้ือรถกระเช้า  ๑  คัน  งบประมาณก็เกือบ
หมดแล้ว  แต่มีแนวทางในการบรสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาตําบล  โดยเสนอขอ
งบประมาณเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ  เหมือนกับถนนแอสฟัลติกส์ เส้นหน้า อบต.  ในการเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณน้ัน ก่อนวันท่ี  ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๖๕   อบต.ต้องเสนอโครงการ
พัฒนาเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ผมจึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิก  สํารวจโครงการตามความ
ต้องการของประชาชน  เงื่อนไขต้องปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.จ.ท.ไพรสน- ขอให้ทุกท่านเสนอโครงการพัฒนา   ท่ีเป็นปัญหาของชุมชนและบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น สว่น
โครงการท่ีเป็นโครงการใหม่ท่ีไม่มีในแผนสามารถเสนอเข้ามาใหม่ได้  เพ่ือจะได้มีการปรับปรุง
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

ประธานสภา –  มีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอนัดประชุมสภา ฯ   ครั้งต่อไปใน  วันศุกร์  
ท่ี  ๑๑  เดือน สิงหาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองย่างช้ิน   แต่งกายชุดสุภาพ สําหรับวันน้ีขอปิดการประชุมแต่เพียงแค่นี ้

 
  



 

-๘- 
 
ปิดประชุม  เวลา  ๑๒.๓๐  น.  
 

( ลงช่ือ )  รังสฤษด์ิ   อินทร์ติยะ ผู้บันทึกการประชุม 
                     ( นายรังสฤษด์ิ   อินทร์ติยะ ) 
                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างช้ิน 
 
    ( ลงช่ือ )       ชาญชัย  พลโลก     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                          ( นายชาญชัย  พลโลก ) 
           ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลหนองย่างช้ิน 
      
        ( ลงช่ือ )       สุนทร  โกพล    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

          ( นายสุนทร  โกพล )   
   ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

( ลงช่ือ)        ศรีวิชัย  ขุนศรี     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
( นายศรีวิชัย  ขุนศรี  ) 

                           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม / เลขานุการ 
 

( ลงช่ือ)        ภักดี  ไชยราช    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายภักดี  ไชยราช ) 

                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 

 

 

 

 

 


